

**BÁO CÁO****Tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021**

Năm 2021 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; năm diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; năm có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn của Đoàn, Hội, Đội.

Mặc dù đất nước ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức: dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống xã hội, đặc biệt là hoạt động sản xuất kinh doanh. Diễn biến cực đoan của thời tiết đã ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân. Các đối tượng phản động, cơ hội, chống đối chính trị ra sức xuyên tạc, kích động, chống phá Đảng, Nhà nước... Nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ và sự nỗ lực của toàn dân, tình hình kinh tế - xã hội nước ta đạt được một số kết quả tích cực: kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức thấp, các cân đối lớn được bảo đảm; hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn được duy trì trong bối cảnh chịu tác động mạnh từ dịch bệnh; quốc phòng, an ninh được tăng cường; công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai thực hiện bằng nhiều biện pháp cụ thể, quyết liệt; việc triển khai Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với nhiều điểm mới nổi bật nhận được sự đồng tình hưởng ứng của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, đoàn viên, thanh niên<sup>1</sup> tiếp tục là lực lượng giữ vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển đất nước.

Trong bối cảnh đó, thực hiện chủ đề “*Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp*”, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 đã đạt được kết quả cụ thể như sau:

**I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC****1. Công tác giáo dục**

*Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có nhiều nét mới, nổi bật:* Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh và triển khai hiệu quả, rộng khắp đợt hoạt động “*Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng*”, tạo động lực, tinh thần thi đua hăng hái trong tuổi trẻ cả nước hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII và kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức trên diện rộng, Trung ương Đoàn phát động và tổ chức thành công “*Ngày Thanh niên cùng hành động*” tại 90 điểm hoạt động trên cả nước<sup>2</sup>. Các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai đợt sinh hoạt chính trị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết

<sup>1</sup> Dân số thanh niên hiện nay khoảng 22,6 triệu người, chiếm 23,2% dân số cả nước.

<sup>2</sup> Chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 50.000 đoàn viên, thanh niên, hội viên trong và ngoài nước; gần 1.500 công trình, phần việc thanh niên thiết thực, ý nghĩa đã được các cấp bộ Đoàn thực hiện.



Đại hội XIII của Đảng<sup>3</sup>; xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội<sup>4</sup>. Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến cán bộ Đoàn chủ chốt toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII<sup>5</sup>; triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII Đảng Cộng sản Việt Nam<sup>6</sup>.

*Công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước<sup>7</sup> có nhiều đổi mới, kịp thời, tận dụng ưu thế của mạng xã hội, các nền tảng số, ứng dụng Thanh niên Việt Nam.* Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 4, khóa XIII; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị “Khát vọng cống hiến - Lễ sống thanh niên” trong toàn Đoàn và thanh niên Việt Nam. Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ IV, năm 2021 tiếp tục được đông đảo sinh viên tham gia, nội dung và hình thức tổ chức Hội thi tiếp tục được đổi mới<sup>8</sup>.

*Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong thanh niên được thực hiện tốt, cung cấp thông tin kịp thời, đặc biệt chú ý thời điểm diễn ra những sự kiện quan trọng của đất nước, của địa phương, đơn vị.* Ban Chỉ đạo 35 Trung ương Đoàn, Viện nghiên cứu thanh niên, các ban đơn vị trực thuộc thường xuyên nắm bắt, theo dõi các diễn đàn, mạng xã hội, báo chí mạng, thăm dò dư luận xã hội, xây dựng báo cáo tình hình thanh niên, tình hình tư tưởng dư luận xã hội hàng tuần; trên cơ sở đó định hướng thông tin cho cơ sở và phối hợp giải quyết các vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Bên cạnh đó, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai nhiều biện pháp tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên; tổ chức để thanh niên đối thoại, gặp mặt với lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền, kịp thời giải tỏa các băn khoăn, thắc mắc, tạo sự đồng thuận ủng hộ của thanh niên với các vấn đề của địa phương, đơn vị. Nhiều đơn vị đã thành lập lực lượng nòng cốt, xây dựng lực lượng cộng tác viên thường xuyên nắm tình hình thanh niên trên địa bàn dân cư, trong trường học, thanh niên dân tộc thiểu số, vùng có đạo, khu vực hạy có khiếu kiện đông người... Các cơ quan báo chí của Đoàn xây dựng các chuyên

<sup>3</sup> Các cấp bộ Đoàn thành lập các đội tuyên truyền thanh niên về Nghị quyết; xây dựng infographic, clip ngắn để tuyên truyền những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới của Nghị quyết; tổ chức thi viết, thi trắc nghiệm qua website; thi hỏi đáp trực tuyến qua mạng internet...

<sup>4</sup> 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã ban hành văn bản triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết.

<sup>5</sup> Hội nghị đã thu hút sự tham gia của 73.206 cán bộ Đoàn chủ chốt các cấp tại 17.209 điểm cầu từ Trung ương đến cơ sở.

<sup>6</sup> Cuộc thi được tổ chức với phương thức hiện đại, ứng dụng tiện ích của công nghệ số thông qua ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thanh niên Việt Nam. Đã có 522.413 thí sinh tham gia thi với 1.614.623 lượt thi thành công. Một số đơn vị có nhiều thí sinh tham gia dự thi như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An, Đà Nẵng, Cần Thơ...

<sup>7</sup> Thông tin về kết quả Hội nghị Trung ương lần thứ 2, 3, 4 khóa XIII; kết quả kỳ họp thứ 1, 2 Quốc hội khóa XV; bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống dịch Covid-19...

<sup>8</sup> Đổi mới hình thức thi trực tuyến thông qua ứng dụng Thanh niên Việt Nam trên các nền tảng thiết bị thông minh, mang lại sự tiện lợi, dễ sử dụng, dễ dàng tương tác với thí sinh. Hội thi đã thu hút trên 352.800 thí sinh (với gần 963.800 lượt thi) đến từ 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tham gia.



mục; có nhiều tin bài đấu tranh, phản bác các quan điểm phản động, chống phá, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Câu lạc bộ Lý luận trẻ tiếp tục được duy trì sinh hoạt định kỳ, hoạt động ngày càng đi vào nền nếp<sup>9</sup>.

*Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp bộ Đoàn đặc biệt coi trọng và triển khai nghiêm túc trong toàn hệ thống. Các cấp bộ Đoàn tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị<sup>10</sup>; triển khai kế hoạch thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW. Các chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 được quan tâm triển khai sâu rộng trong cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên. Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW tại 64 điểm cầu khắp cả nước. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hiệu quả nhiều hoạt động tuyên truyền, tìm hiểu về thân thế, cuộc đời hoạt động và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh<sup>11</sup> với phương thức tổ chức phù hợp trong điều kiện của địa phương, đơn vị và trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19. Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức chương trình giao lưu “Người về đem tới những mùa xuân” tại khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, tỉnh Cao Bằng; phối hợp tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong tại tỉnh Bắc Kạn; tổ chức chương trình trực tuyến “Hành trình thanh xuân” trên các trang cộng đồng kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước<sup>12</sup>.*

*Công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc cho thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn tập trung tổ chức hiệu quả nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương<sup>13</sup>, của Đoàn, Hội, Đội. Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức Cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng; triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển; phát động đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tinh thần Lý Tự Trọng - Khát vọng của thanh niên” và tưởng niệm 90 năm ngày hy sinh của đồng chí Lý Tự Trọng; triển khai Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”. Hoạt động tri ân các anh hùng, liệt sỹ; thăm tặng quà các gia đình thương binh, liệt sỹ, mẹ Việt Nam anh hùng, cựu Thanh niên xung phong được tổ chức đa dạng, phù hợp tình hình dịch Covid-19 của từng địa phương, đơn vị<sup>14</sup>.*

*Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức hiệu quả, ý nghĩa, sôi nổi, rộng khắp trên cả nước, tạo sự lan tỏa,*

<sup>9</sup> Tính đến nay, cả nước có 1.156 Câu lạc bộ Lý luận trẻ được thành lập, trong đó có 63/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã thành lập Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp tỉnh.

<sup>10</sup> Trong năm, đã có 66.282 gương thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác được các cấp bộ Đoàn tuyên dương; toàn Đoàn xây dựng được 29.612 tủ sách Bác Hồ với thiếu nhi với gần 2,4 triệu đầu sách.

<sup>11</sup> Nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam; 70 năm Ngày Bác Hồ tặng thơ Thanh niên xung phong; 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước.

<sup>12</sup> Chương trình thu hút được 37.000 lượt xem, 1.238 lượt chia sẻ, hơn 700 lượt thích và bình luận.

<sup>13</sup> Tiêu biểu: Tỉnh đoàn Hà Tĩnh phối hợp tổ chức Cuộc thi Video clip “Hà Tĩnh trong tôi”; Bình Thuận tổ chức cuộc thi “Sắc màu các dân tộc”; Gia Lai tổ chức liên hoan Công chiêng thanh thiếu niên toàn tỉnh; Yên Bái tổ chức cuộc thi “Thiếu nhi Yên Bái với bản sắc văn hóa dân tộc”...

<sup>14</sup> Toàn Đoàn đã tổ chức được 27.967 hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn với tổng giá trị nguồn lực lên đến 30,272 tỷ đồng nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7).



*gắn kết tình cảm, sự sẻ chia giữa các thế hệ cán bộ Đoàn, để lại dấu ấn tốt đẹp.* Các cấp bộ Đoàn đã triển khai đợt thi đua cao điểm với nhiều hoạt động thiết thực nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh<sup>15</sup>; tổ chức chương trình gặp mặt thế hệ cán bộ Đoàn các thời kỳ; tri ân những tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho tổ chức Đoàn. Các chương trình kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được tổ chức đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tế mỗi địa phương, đơn vị trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19<sup>16</sup>. Trung ương Đoàn tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, xã hội<sup>17</sup>. Nhân dịp kỷ niệm 90 Ngày thành lập, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh dự được Nhà nước trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba.

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương triển khai đợt hoạt động với chủ đề *“80 mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước”*. Hội đồng Đội các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục cho thiếu nhi về lịch sử vẻ vang của Đội TNTP Hồ Chí Minh; tổ chức sinh hoạt chỉ đội, sao nhi đồng theo chủ đề *“Yêu Sao - Yêu Đội”*; hội thi Nghi thức Đội; các hoạt động về nguồn, hành trình đến các địa chỉ đỏ và hoạt động an sinh xã hội. Các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh được Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức với hình thức đa dạng, phong phú, tạo sức lan tỏa trong thanh thiếu nhi và xã hội<sup>18</sup>.

Hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam được các cấp bộ Hội triển khai với nhiều công trình, phần việc thanh niên cụ thể tham gia phòng chống dịch, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị<sup>19</sup>; đồng thời chuyển đổi hình thức triển khai các hoạt động tuyên truyền trên các nền tảng mạng xã hội, tổ chức thăm hỏi, tri ân các thế hệ cán bộ Hội; tuyên dương các tấm gương cán bộ Hội, hội viên, thanh niên tiêu biểu trên

<sup>15</sup> Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 43.069 hoạt động tuyên truyền về lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; hơn 1,5 triệu đoàn viên, thanh niên hưởng ứng hoạt động truyền thông *“Tôi - Người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh”* trên mạng xã hội.

<sup>16</sup> Các cấp bộ Đoàn trong cả nước đã tổ chức 25.437 hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn. 65/67 tỉnh, thành đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức Lễ kỷ niệm quy mô cấp tỉnh, thu hút nhiều thế hệ cán bộ Đoàn các thời kỳ, đoàn viên, thanh niên tham gia.

<sup>17</sup> Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu *“90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”*; cuộc thi sáng tác biểu trưng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn; cuộc thi viết *“Tuổi trẻ của bạn và Đoàn”* trên báo Tiền Phong; *“Ký ức một thời thanh xuân sôi nổi”* trên Báo Thanh niên; xây dựng và phát sóng phim tài liệu *“Khát vọng thanh xuân”*; xây dựng bản đồ số các địa danh lịch sử gắn với tuổi trẻ; xuất bản cuốn sách về đồng chí Nguyễn Lam, Bí thư thứ nhất đầu tiên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học *“90 năm khẳng định và phát huy vai trò trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên Việt Nam”*; chương trình giao lưu *“90 năm - Những công trình thanh niên Cộng sản”*; chương trình gặp gỡ cán bộ Đoàn các thời kỳ *“Sáng mãi lửa nhiệt huyết”* và trao Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021; chương trình Thủ tướng Chính phủ gặp gỡ cán bộ đoàn các thời kỳ và cán bộ đoàn tiêu biểu; chương trình đối thoại giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn với đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước; chương trình *“Những người bạn của Đoàn”*. Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn được tổ chức vào ngày 23/3/2021 tại Thủ đô Hà Nội.

<sup>18</sup> Cuộc thi *“Sáng tác ca khúc dành cho thiếu nhi”*; Hành trình đến địa chỉ đỏ với chủ đề *“Em yêu Tổ quốc Việt Nam”*; tọa đàm *“Đội TNTP Hồ Chí Minh - 80 mùa hoa lớn lên cùng đất nước”*; cuộc thi *“Khẩn trương thăm hỏi vai em”*; hành trình *“80 năm Đội ta lớn lên cùng đất nước”*.

<sup>19</sup> Sau 65 ngày thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam, các cấp bộ Hội đã triển khai được 7.906 công trình, phần việc thanh niên; 21.672 hoạt động chăm sóc sức khỏe, tham gia phòng chống Covid-19; kết nạp được 58.585 hội viên mới lớp hội viên *“65 năm”*.



các lĩnh vực. Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa.

*Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được đẩy mạnh.* Các cấp bộ Đoàn tổ chức tuyên dương tấm gương thanh niên tiêu biểu, gương mặt trẻ, tài năng trẻ, điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua của Đoàn, các tấm gương thanh thiếu niên có hành động dũng cảm quên mình cứu bạn, cứu người, cứu tài sản của nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội<sup>20</sup>. Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” được các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai hiệu quả. Đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 các câu chuyện về tấm gương của các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các câu chuyện về sự san sẻ yêu thương,... đã được lan toả, chia sẻ rộng rãi qua đó góp phần giáo dục thanh thiếu nhi<sup>21</sup>. Trung ương Đoàn phát động và triển khai chương trình #Thank you, Vietnam! năm 2021 nhằm khơi dậy, lan toả những giá trị tốt đẹp văn hoá cảm ơn tới thanh thiếu nhi và cộng đồng<sup>22</sup>; tổ chức Giải thưởng báo chí toàn quốc viết về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Báo Thanh niên phối hợp tổ chức thành công 04 số giao lưu trực tuyến Chương trình “Tuổi trẻ Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”<sup>23</sup>.

*Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, tập trung vào giới thiệu, phổ biến các văn bản luật liên quan trực tiếp đến thanh thiếu niên, xây dựng ý thức công dân, chấp hành pháp luật.* Các cấp bộ Đoàn tổ chức tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Thanh niên 2020, các Nghị định của Chính phủ quy định thi hành một số điều của Luật; Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 và một số luật liên quan trực tiếp đến thanh thiếu nhi. Hình thức tuyên truyền được đa dạng hóa thông qua sinh hoạt chi đoàn, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, hội nghị tập huấn, infographic, video clip... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, hưởng ứng. Các hoạt động tư vấn pháp luật, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận, sử dụng các hình thức trợ giúp pháp lý, dịch vụ pháp lý, giúp đỡ, cảm hóa thanh thiếu niên chậm tiến được duy trì<sup>24</sup>.

*Các cấp bộ Đoàn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong tuyên truyền, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.* Các hoạt động được tổ chức sáng tạo,

<sup>20</sup> Trung ương Đoàn tổ chức tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu, 10 Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2020 trên các lĩnh vực và kỷ niệm 25 năm Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu.

<sup>21</sup> Các cơ quan báo chí, xuất bản của Đoàn có nhiều tác phẩm, bài viết, chuyên mục, diễn đàn hay về gương người tốt, việc tốt, có tính định hướng giá trị sống, những trào lưu, xu hướng mới bên cạnh những nội dung phê phán cái xấu, tiêu cực xã hội được thanh thiếu nhi và xã hội đón nhận. Trong năm, đã có hơn 3,6 triệu tin tốt, câu chuyện đẹp được tuyên truyền, lan toả trong năm 2021 (tăng 1,8 triệu tin, bài so với năm 2020). Toàn Đoàn tổ chức được 34.754 diễn đàn, tọa đàm định hướng giá trị đạo đức, lối sống thu hút 2,5 triệu thanh niên tham gia; 7.181 Ngày hội thanh niên sống đẹp với 482.747 lượt thanh niên tham gia.

<sup>22</sup> Sau 03 tháng triển khai, Chương trình đã ghi nhận gần 5,2 triệu lời cảm ơn được khởi tạo.

<sup>23</sup> Chương trình đã góp phần đáng giá sơ bộ, nhìn lại những kết quả bước đầu đã đạt được, đặc biệt kịp thời gỡ mặt, giao lưu với các tập thể, cá nhân tiêu biểu, có nhiều sáng tạo trong thực hiện Cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Qua 04 số phát sóng chương trình đã thu hút hơn 112.000 lượt tiếp cận fanpage; gần 350.000 lượt tiếp cận trên website và hàng nghìn lượt tiếp cận trên các nền tảng khác (tiktok, youtube).

<sup>24</sup> Theo báo cáo, trong năm, các cấp bộ Đoàn, Hội thành lập được 3.698 mô hình, giải pháp tư vấn giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu niên yếu thế (giảm 1.660 mô hình, giải pháp so với năm 2020); toàn Đoàn tổ chức 48.015 hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, 11.735 hoạt động tư vấn, trợ giúp pháp lý cho gần 04 triệu lượt thanh thiếu niên (giảm gần 01 triệu lượt so với cùng kỳ năm trước).



phù hợp với từng khối đối tượng thanh niên, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, như: Gặp mặt cử tri trẻ, cử tri lần đầu đi bầu cử; đối thoại công dân, tọa đàm về trách nhiệm của công dân trẻ với bầu cử; triển khai các đội hình thanh niên xung kích phục vụ tại các điểm bầu cử; tổ chức Chương trình “*Khi tôi 18*”, Ngày hội cử tri trẻ, hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “*Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân*”; các chương trình nghệ thuật tuyên truyền về bầu cử. Tuyên truyền, hướng dẫn bầu cử thông qua tranh vẽ, ảnh cổ động, infographic, video clip đăng tải trên mạng xã hội. Các cấp bộ Đoàn chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện, chương trình hành động của các ứng viên trẻ được giới thiệu để bầu vào Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ, 2021 - 2026. Qua đó, giúp đoàn viên, thanh niên và nhân dân nắm bắt được thông tin về những ứng viên trẻ tuổi, tạo động lực phấn đấu và niềm tự hào của tuổi trẻ trong tham gia gánh vác nhiệm vụ quan trọng của đất nước. Trung ương Đoàn phối hợp với VTV Digital thực hiện chiến dịch truyền thông “*Cùng nhau đi bầu*” trên nền tảng mạng xã hội Tiktok và các nền tảng xã hội khác<sup>25</sup>; xây dựng hệ thống tương tác tự động với thanh niên thông qua tin nhắn bằng trí tuệ nhân tạo trên trang cộng đồng của Trung ương Đoàn thông qua công nghệ Chatbot<sup>26</sup>.

Các đội hình thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện phục vụ tại các điểm bầu cử được tổ chức tốt, hoạt động hiệu quả. Cử tri trẻ đã nêu cao trách nhiệm, nghĩa vụ trong việc tham gia bỏ phiếu; cân nhắc, lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình để bầu làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, qua đó, góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử quốc gia.

*Có thể khẳng định, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều đổi mới sáng tạo để công tác giáo dục của Đoàn phù hợp hơn, đến gần hơn với thanh niên, tạo hiệu ứng rộng rãi, thu hút sự quan tâm, ủng hộ của tuổi trẻ và của cả xã hội. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống đã có nhiều đổi mới theo hướng phù hợp với đặc điểm của từng đối tượng thanh niên, tận dụng ưu thế tích cực của internet, mạng xã hội, các nền tảng số. Đoàn, Hội các cấp tích cực tiếp cận, nghiên cứu các hiện tượng văn hóa, trào lưu mới thịnh hành trong giới trẻ để có nhận định và định hướng, khuyến khích nội dung lành mạnh, hình thành nên những xu hướng tích cực trong thanh thiếu nhi.*

## **2. Tổ chức các phong trào hành động cách mạng**

### **2.1. Phong trào “Thanh niên tình nguyện”**

*Năm 2021, phong trào “Thanh niên tình nguyện” tiếp tục được triển khai trong bối cảnh bùng phát dịch Covid-19 với nhiều diễn biến phức tạp, tổ chức Đoàn các cấp đã triển khai kịp thời các công trình, phần việc thanh niên, các sáng kiến vì cộng đồng, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh và đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo dấu ấn nổi bật. Các*

<sup>25</sup> Tính đến ngày bầu cử 23/5/2021, đã có gần 3.000 clip nháy “*Vui điệu đi bầu*” được đăng tải với hơn 43 triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

<sup>26</sup> Qua đó đã gửi hơn 60.000 tin nhắn vận động đoàn viên, thanh niên tham gia bầu cử; cung cấp cơ sở dữ liệu để tra cứu thông tin về bầu cử (với hơn 20.000 lượt truy cập).



hoạt động trên các lĩnh vực đều có sự phát triển so với năm 2020<sup>27</sup>. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo, tổ chức Đoàn, Hội các cấp đã linh hoạt đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh, với yêu cầu nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, các nền tảng số.

Đoàn các cấp chủ động, sáng tạo, đa dạng hóa các hình thức tình nguyện; nâng cao hàm lượng tri thức, tính bền vững đối với các hoạt động tình nguyện. Các đợt tình nguyện cao điểm, tình nguyện trên quy mô lớn được triển khai đồng loạt, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo hiệu ứng xã hội tích cực. Chương trình “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện” tập trung vào các hoạt động hỗ trợ, chăm lo Tết cho người nghèo và thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Tháng Thanh niên năm 2021 với chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” đạt kết quả toàn diện, đóng góp tích cực, hiệu quả vào tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, để lại dấu ấn tốt đẹp trong dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn. Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 tiếp tục được các cấp bộ Đoàn triển khai hiệu quả gắn với thông điệp 3T (Tiên phong, Tương trợ, Thích ứng), đáp ứng yêu cầu đặt ra và phù hợp với tình hình dịch bệnh các tại địa phương, đơn vị<sup>28</sup>. Đoàn các cấp đồng loạt tổ chức ra quân “Ngày thứ Bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, đặc biệt là hỗ trợ lực lượng chức năng giúp nhân dân làm căn cước công dân. Chương trình Chủ nhật Đỏ lần thứ XIII năm 2021 tiếp tục nhận được sự quan tâm của các bộ, ban, ngành, đặc biệt là sự vào cuộc của 43 tỉnh/thành phố ở cả 03 miền Bắc, Trung, Nam<sup>29</sup>.

Hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai hiệu quả, tập trung vào việc hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và các thiết chế vui chơi cho thanh thiếu nhi khu vực nông thôn, vận động người dân xây dựng đời sống văn hóa mới. Nhiều tỉnh, thành đoàn đã tập trung nguồn lực mở đường liên thôn, liên bản tạo điều kiện thuận lợi cho việc di chuyển của người dân, triển khai công trình thấp sáng đường quê, xây dựng tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu, làm mới đường giao thông nông thôn<sup>30</sup>...

<sup>27</sup> Trong năm 2021, toàn Đoàn đã tổ chức 141.651 hoạt động tình nguyện thường xuyên thu hút hơn 6,1 triệu lượt thanh niên tham gia (tương đương với năm 2020); toàn Đoàn thực hiện 1.236 công trình thanh niên cấp tỉnh (tăng 697 công trình) với tổng giá trị làm lợi gần 465 tỷ đồng (tăng gần 145,5 tỷ đồng), 21.295 công trình thanh niên cấp huyện (tăng 14.838 công trình) với tổng giá trị làm lợi 725 tỷ đồng (tăng gần 414 tỷ đồng), 104.796 công trình, phần việc thanh niên cấp cơ sở (tăng 22.645 công trình so với năm 2020) với tổng giá trị làm lợi hơn 573 tỷ đồng (tăng 210,48 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm trước.

<sup>28</sup> Sau gần 3 tháng triển khai Chiến dịch, các cấp bộ đoàn đã thành lập 24.884 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút 1.002.025 đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động của Chiến dịch, tổng nguồn lực huy động trị giá gần 200 tỷ đồng.

<sup>29</sup> Tổng số lượng máu đã tiếp nhận 57.793 đơn vị, vượt kế hoạch hơn 12.000 đơn vị phục vụ nhu cầu cứu chữa nhiều bệnh nhân trên toàn quốc.

<sup>30</sup> Toàn Đoàn đã tham gia thấp sáng 2.600 km đường giao thông nông thôn với tổng giá trị hơn 94,5 tỷ đồng; xây dựng 2.732 tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu (giảm 686 tuyến đường so với năm 2020) với chiều dài 4.236 km; làm mới 1.685 km đường giao thông nông thôn với giá trị 98,3 tỷ đồng; làm mới 391 cầu giao thông nông thôn (giảm 879 cầu so với năm 2020) trị giá 59,7 tỷ đồng; xây dựng mới 136, tu sửa 2.080 nhà văn hóa (tăng 712 nhà so với năm 2020); xóa 1.567 nhà tạm, nhà dột nát với giá trị 157 tỷ đồng. Cả nước có 3.982 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế (trong đó 296 câu lạc bộ được thành lập mới) với 34.673 thành viên. Toàn Đoàn hỗ trợ được 19.329 hộ thanh niên nghèo, cận nghèo vươn lên thoát nghèo (giảm 8.778 hộ so với năm 2020), đến nay số hộ nghèo do thanh niên làm chủ còn lại 27.574 hộ (giảm 11.259 hộ so với năm 2020), số hộ cận nghèo là 18.482 hộ.



*Trong tình nguyện tham gia xây dựng đô thị văn minh tiếp tục khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng nếp sống đô thị văn minh, lành mạnh<sup>31</sup>. Đoàn các cấp đăng ký đảm nhận và tổ chức thực hiện các mô hình hiệu quả trong xây dựng đô thị văn minh, như: tuyến phố (đường, hẻm) văn minh, xây dựng đường hoa, đường cờ thanh niên, tuyên truyền về nếp sống văn minh và mỹ quan đô thị; hướng dẫn, vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi quy định...*

*Các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu được triển khai rộng khắp các cơ sở Đoàn, với nhiều nội dung mới, sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Trung ương Đoàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”; triển khai cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu”<sup>32</sup>; tổ chức Lễ phát động quốc gia hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2021; chương trình “Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”... Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục triển khai có hiệu quả chương trình “Vì một Việt Nam xanh”; phong trào “Chống rác thải nhựa”; đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”; chiến dịch “Hãy làm sạch biển”; “Hành trình thứ hai của lớp xe”; thành lập các đội hình thanh niên xung kích phòng chống thiên tai; tập huấn công tác phòng chống thiên tai, hạn mặn<sup>33</sup>. Hoạt động trồng cây xanh được triển khai hiệu quả với 12,2 triệu cây xanh được trồng mới (tăng hơn 1,3 triệu cây so với năm 2020). Qua 4 năm triển khai, các cấp bộ Đoàn đã trồng được hơn 40 triệu cây xanh, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội XI đề ra.*

*Tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục được tổ chức thiết thực, phù hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia, được các cấp, các ngành và toàn xã hội đánh giá cao. Các tỉnh, thành đoàn phối hợp tổ chức ra quân hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”; tổ chức Ngày hội, cuộc thi “Thanh niên với văn hóa giao thông”; tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân nói không với rượu, bia khi tham gia giao thông; tổ chức các hoạt động cao điểm ra quân đảm bảo trật tự, an toàn giao thông<sup>34</sup>.*

*Các hoạt động tình nguyện đảm bảo an sinh xã hội được thực hiện đồng loạt, rộng khắp và phát huy hiệu quả. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, đời sống thanh thiếu nhi và nhân dân bị ảnh hưởng nặng nề, toàn Đoàn đã kịp thời triển khai nhiều nội dung, giải pháp trong hỗ trợ, giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân với tinh thần “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tổng giá trị các hoạt động hỗ trợ,*

<sup>31</sup> Các cấp bộ Đoàn đã triển khai 5.830 đội hình (tăng 1.831 đội hình so với năm 2020) với hơn 141 nghìn thanh niên tình nguyện (tăng hơn 60 nghìn so với năm 2020) tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị; tổ chức 10.048 hoạt động tuyên truyền (giảm hơn 4.000 hoạt động so với cùng kỳ năm trước) về xây dựng nếp sống đô thị văn minh; quản lý 6.361 tuyến đường (tăng 2.010 tuyến đường so với năm 2020) đạt tiêu chí đô thị văn minh.

<sup>32</sup> Cuộc thi đã nhận hơn 400 bài dự thi tới từ các bạn Đoàn viên, thanh niên thuộc 54/63 tỉnh, thành đoàn trên cả nước.

<sup>33</sup> Trong năm, toàn Đoàn có 7.962 đội hình (giảm hơn 2.000 đội hình so với năm 2020) với 166.455 thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; xây dựng 4.225 công trình thanh niên bảo vệ môi trường (tăng gần 100 công trình so với cùng kỳ) với tổng giá trị hơn 151 tỷ đồng (tăng gần 65 tỷ đồng so với cùng kỳ).

<sup>34</sup> Theo báo cáo, trong năm 2021, các cơ sở Đoàn đã duy trì 5.199 đội hình thanh niên sơ cấp cứu tai nạn giao thông (tăng 3.260 đội hình so với năm 2020) với 91.454 đoàn viên, thanh niên tham gia (tăng hơn 60 nghìn so với năm 2020); thành lập mới 2.100 và duy trì 15.921 công trường an toàn giao thông; thành lập mới 268 và duy trì 1.372 bến đỗ ngang an toàn hoặc điểm giao cắt đường bộ, đường sắt an toàn. Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 15.809 hoạt động tuyên truyền cho thanh thiếu nhi về an toàn giao thông.



giúp đỡ thanh thiếu nhi và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 của tổ chức Đoàn trong đợt bùng phát dịch lần thứ 4 là hơn 560 tỷ đồng. Các cấp bộ Đoàn đã tập trung vận động đoàn viên, thanh niên, cơ quan, tổ chức, các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ vật chất, tinh thần cho công tác phòng, chống dịch; ủng hộ Quỹ vắc xin phòng chống dịch Covid-19; tư vấn, khám bệnh, cấp phát trang thiết bị và các vật tư y tế; tặng quà, suất ăn cho thanh thiếu nhi và nhân dân chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; Lời kêu gọi *“Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”* của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, các cấp bộ Đoàn đã tập trung chung tay với chính quyền và ngành y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với nhiều hoạt động thiết thực, như: Tổ chức vận động cán bộ Đoàn, đoàn viên, sinh viên ngành y tham gia hỗ trợ hệ thống y tế trong công tác điều trị, khám chữa bệnh, lấy mẫu xét nghiệm dịch bệnh tại các địa phương bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch<sup>35</sup>; thành lập và duy trì hoạt động gần 10.000 đội hình thanh niên tình nguyện *“Chốt giao thông - lưu thông hàng hóa”*, *“Phân phối hàng hóa, nhu yếu phẩm”*; đội hình trực các chốt kiểm soát; hỗ trợ hậu cần tại các khu cách ly; tham gia hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Covid-19 và truy vết nguồn gốc; đội hình hỗ trợ chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19... Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt *“Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”* do Thủ tướng Chính phủ phát động, toàn Đoàn phát động và triển khai phong trào thi đua đặc biệt *“Tuổi trẻ Việt Nam đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”*. Cấp Trung ương tổ chức nhiều chương trình thiết thực, lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng như *“San sẻ yêu thương, chung tay vượt qua đại dịch”*<sup>36</sup>, *“Triệu bữa cơm”*<sup>37</sup>, *“Kết nối nông sản - San sẻ yêu thương - Chung tay vượt qua đại dịch”*, *“Triệu túi an sinh”*<sup>38</sup>, *“Triệu ly sữa và Hành trình của những cuốn sách”*, *“Chia sẻ cùng em thơ, chung tay vượt qua đại dịch”*, *“Hát để sẻ chia”*, *“Góp triệu ngôi sao”*, *“Nối vòng tay thương”*<sup>39</sup>, *“Cùng em học trực tuyến”*...

## 2.2. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”

Trong năm 2021, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” tiếp tục được phát huy rõ nét trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhiều sáng kiến, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong phòng, chống dịch Covid-19 được Đoàn hỗ trợ triển khai vào thực tế.

Các hoạt động vận động đoàn viên, thanh thiếu nhi đề xuất ý tưởng sáng tạo được duy trì tốt. Nhiều tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức các cuộc thi ý

<sup>35</sup> Tiêu biểu: Thái Nguyên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội...

<sup>36</sup> Chương trình đã hỗ trợ hơn 535.000 suất ăn trị giá hơn 27 tỷ đồng; ủng hộ hơn 3.000 tấn gạo trị giá hơn 43 tỷ đồng.

<sup>37</sup> Chương trình đã trao tặng gần 480.000 bữa ăn với tổng trị giá hơn 7 tỷ đồng.

<sup>38</sup> Đến nay, đã có 01 triệu túi quà an sinh trị giá 237,57 tỷ đồng đã được trao. Tổng số lượt thanh niên tình nguyện tham gia là 875.774 lượt.

<sup>39</sup> Trong giai đoạn 1 của chương trình, đã có 475 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn đã được các tổ chức, cá nhân nhận bảo trợ kinh phí hàng tháng. Có 628 tổ chức cơ sở đoàn cùng các tình nguyện viên đã nhận đỡ đầu cho 628 trẻ em mồ côi.



trường sáng tạo<sup>40</sup>, tập trung đề xuất các ý tưởng, sáng kiến giải quyết các vấn đề xã hội quan tâm. Phong trào “3 trách nhiệm” thúc đẩy tính sáng tạo, đổi mới của cán bộ, công chức trẻ tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Trung ương Đoàn tổ chức giải thưởng “Cán bộ, công chức, viên chức trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ VIII - năm 2021. Các hoạt động tạo môi trường, thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh thiếu nhi được tổ chức, như: diễn đàn sáng tạo trẻ, “không gian sáng tạo” trong trường học, giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo, hành trình trải nghiệm sáng tạo, cuộc thi sáng kiến thanh niên về phát triển cộng đồng thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia<sup>41</sup>.

Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”, trong năm 2021, đã có 1.258.002 ý tưởng, sáng kiến được đề xuất mới (tăng 233.024 ý tưởng so với năm 2020). Cổng thông tin Ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam đã ghi nhận 2.229.824 ý tưởng, sáng kiến được đăng tải (tăng gần 1,2 triệu ý tưởng, sáng kiến so với thời điểm cuối năm 2020). Qua 4 năm triển khai, các cấp bộ Đoàn đã đề xuất hơn 4,3 triệu ý tưởng, sáng kiến, đạt 86,86% chỉ tiêu của nhiệm kỳ.

Đoàn, Hội các cấp tích cực phối hợp với các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp để hiện thực hóa, đưa các sáng kiến, phát minh ứng dụng vào thực tế; tăng cường phát hiện, tuyên dương các cá nhân, tập thể có sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, kinh doanh. Toàn đoàn hỗ trợ triển khai thực hiện 55.356 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên, thanh niên (tăng 21.712 ý tưởng, sáng kiến) với giá trị hỗ trợ thực hiện hơn 63 tỷ đồng; 50.323 sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh với giá trị làm lợi hơn 278 tỷ đồng (tăng 128 tỷ đồng so với cùng kỳ). Các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 3.312 hoạt động tuyên dương thanh thiếu nhi sáng tạo (tăng 1.952 hoạt động so với năm 2020) với 10.422 điển hình được tuyên dương.

Các hoạt động thúc đẩy, hỗ trợ thanh thiếu nhi sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học được duy trì hiệu quả thông qua giải thưởng nghiên cứu khoa học các cấp; hội nghị, diễn đàn sinh viên, học sinh nghiên cứu khoa học; quỹ hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các đề tài vào thực tiễn<sup>42</sup>. Trung ương Đoàn tổ chức chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục”; diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu lần thứ IV, năm 2021 với chủ đề “Phát huy trí thức trẻ Việt Nam trong công cuộc chuyển đổi số quốc gia”<sup>43</sup>; Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả cầu vàng và phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ năm 2021; Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXVII. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học toàn cầu với chủ đề “Vai trò của

<sup>40</sup> Trong năm 2021, các cấp bộ Đoàn tổ chức 3.517 cuộc thi ý tưởng sáng tạo (tăng 2.693 cuộc thi so với cùng kỳ năm trước) với 88.799 ý tưởng tham gia.

<sup>41</sup> Tỉnh đoàn Phú Yên phối hợp Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh tổ chức Cuộc thi Sáng tạo Robot Phú Yên - Robocon lần thứ I năm 2021; Thành đoàn Hà Nội phối hợp Bệnh viện 19-8, Bộ Công an tổ chức lễ khai mạc Hội thao Kỹ thuật sáng tạo tuổi trẻ ngành Y tế khu vực Hà Nội lần thứ 29 năm 2021; Tỉnh đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin tỉnh, Học viện Công nghệ KITA triển khai Cuộc thi Robotacon lần thứ III, năm 2021 với Chủ đề “Vượt qua đại dịch”.

<sup>42</sup> Theo báo cáo, từ đầu năm đến nay, cả nước đã có 976 cuộc hội nghị khoa học do Đoàn, Hội tổ chức; 3.440 hội thảo, tọa đàm, diễn đàn sáng tạo trẻ thu hút 120.970 thanh thiếu nhi tham gia; triển khai, hỗ trợ 4.984 đề tài nghiên cứu khoa học (tăng hơn 2.400 đề tài).

<sup>43</sup> Tại Diễn đàn đã có 32 tham luận, 36 ý kiến phát biểu, 19 đề xuất, khuyến nghị và 2 dự án đăng ký nhằm góp phần tham gia thực hiện hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia của Chính phủ.



trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên 4.0”; cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech” năm 2021...

### 2.3. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”

Các cấp bộ Đoàn tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới được tăng cường. Các cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký khám tuyển nghĩa vụ quân sự<sup>44</sup>. Các tỉnh, thành Đoàn phối hợp với các đơn vị quân đội tổ chức lễ giao nhận quân trang trọng, nhanh gọn, đúng quy định, bảo đảm an toàn phòng chống dịch.

Trong tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, biển đảo, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ: các chương trình “Xuân biên giới - Tết hải đảo”, “Tháng 3 biên giới”<sup>45</sup>, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tiếp tục được triển khai hiệu quả. Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức chương trình “Tháng 3 biên giới” năm 2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực. Các tỉnh, thành đoàn tiếp tục triển khai việc xây dựng, duy trì các dự án Làng thanh niên lập nghiệp và Đảo thanh niên theo Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, góp phần nâng cao tình hình kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh tại khu vực biên giới, hải đảo<sup>46</sup>.

Phong trào “Thanh niên Quân đội rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, quyết thắng”, “Thanh niên Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy - Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc” tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong lực lượng vũ trang đã phát huy tốt vai trò trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là thời điểm thực hiện chủ trương giãn cách xã hội; tổ chức tuần tra, bảo vệ đường biên, mốc giới; đấu tranh phòng chống tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh; đảm bảo an ninh, an toàn trong các khu cách ly; xung kích, tình nguyện, sáng tạo, đi tuyến đầu trong tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Các hoạt động tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn dân cư được chú trọng thực hiện<sup>47</sup>. Đoàn các cấp tích cực hỗ trợ lực lượng chức năng thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip cho nhân dân trên địa bàn, góp phần thực hiện mục

<sup>44</sup> Một số đơn vị thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến luật và các hoạt động giao, nhận quân: An Giang, TP. Hà Nội, Hưng Yên, TP. Hải Phòng, Nghệ An, Quảng Nam, Đắk Lắk, TP. Cần Thơ, Ninh Bình.

<sup>45</sup> Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc đã tổ chức được 2.163 hoạt động trong chương trình “Tháng ba biên giới”. Các đơn vị có hoạt động tiêu biểu như: Sơn La, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Quảng Ninh, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh, Khánh Hòa, TP. Đà Nẵng, Phú Thọ, Đoàn TN Bộ Công an.

<sup>46</sup> Trong năm, các cấp bộ Đoàn trên cả nước đã tổ chức được 12.579 hoạt động tuyên truyền về biển, đảo (tăng hơn 1.300 hoạt động so với năm 2020) cho gần 2,66 triệu lượt thanh thiếu nhi (tăng hơn 500 nghìn lượt so với năm 2020); tổ chức 2.826 hoạt động tình nguyện nơi biên giới, hải đảo với 86.320 lượt thanh niên tham gia, thực hiện được 1.382 công trình tình nguyện nơi biên giới, hải đảo trị giá hơn 90 tỷ đồng; quyên góp, ủng hộ 203 tỷ đồng (tăng gần 157 tỷ đồng so với năm 2020) cho cán bộ, chiến sỹ, thanh thiếu nhi, nhân dân vùng biên giới, hải đảo.

<sup>47</sup> Mô hình “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”; “Đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông”; “Tổ dân phố không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”, câu lạc bộ thanh niên tình nguyện “Thắp sáng niềm tin”... tiếp tục được triển khai, duy trì ở nhiều địa phương. Theo báo cáo, cả nước có 17.363 đội thanh niên xung kích, thanh niên tự quản, tổ tuần tra thanh niên ở cơ sở với sự tham gia của 183.787 đoàn viên, thanh niên.



tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Các cấp bộ Đoàn khu vực có đường biên giới tích cực phối hợp với lực lượng chức năng thực hiện công tác tuần tra đường biên, mốc giới, kiểm soát các đường mòn, lối mới. Nhiều đơn vị thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng cho các liên đội trường THCS và Đoàn trường THPT ký kết giao ước thi đua, cam kết tham gia công tác phòng, chống ma túy và xây dựng lối sống lành mạnh, kiên quyết “*Nói không với ma túy*” ngăn chặn tình trạng “*Ma túy xâm nhập vào học đường*”.

### 3. Tổ chức các chương trình đồng hành với thanh niên

#### 3.1. Đồng hành với thanh niên trong học tập

Đoàn, Hội các cấp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, khuyến khích thanh niên học tập, nâng cao trình độ, như: Hội thi Tin học trẻ, Olympic tiếng Anh; Ngày hội học sinh, sinh viên; Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học...; triển khai các đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn học sinh ôn tập tại nhà, tham gia học tập trực tuyến thông qua phần mềm do ngành giáo dục và đào tạo triển khai. Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương phát động và triển khai chương trình “*Cùng em học trực tuyến*” nhằm động viên, hỗ trợ kịp thời cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19<sup>48</sup>. Các tỉnh, thành Đoàn thực hiện ký kết và triển khai hiệu quả chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Cuộc vận động “*Học tập suốt đời*” tiếp tục được triển khai có hiệu quả.

Các cấp bộ Đoàn, Hội tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong học tập; tăng cường các hoạt động chăm sóc, giúp đỡ thanh thiếu niên có nguy cơ bỏ học đến trường; huy động nguồn lực xây dựng quỹ học bổng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện. Các quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học tiếp tục được duy trì hiệu quả. Các cấp bộ Đoàn thường xuyên tạo môi trường rèn luyện, thi đua học tốt; hướng dẫn phương pháp học tập cho đoàn viên, thanh niên; hướng dẫn học sinh, sinh viên vay vốn tín dụng học tập; tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình “*Thắp sáng ước mơ*”; “*Tiếp sức đến trường*”; tuyên dương học sinh, sinh viên xuất sắc tiêu biểu<sup>49</sup>.

Phong trào “*Sinh viên 5 tốt*”, “*Học sinh 3 tốt*”, “*Học sinh 3 rèn luyện*” được triển khai phù hợp với tình hình mới, chú trọng việc tuyên dương điển hình tiên tiến trong học tập, kết nối và phát huy sau tuyên dương. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức tuyên dương “*Sinh viên 5 tốt*” cấp Trung ương và trao Giải thưởng “*Sao Tháng Giêng*” năm 2020<sup>50</sup>. Trung ương Đoàn tổ chức tuyên dương danh hiệu “*Học sinh 3 tốt*”, “*Học sinh 3 rèn luyện*” cấp Trung ương năm

<sup>48</sup> Trung ương Đoàn đã triển khai trao tặng 1.184 thiết bị hỗ trợ học tập trực tuyến, hỗ trợ 45.000 sim Data 4G, 30.000 tài khoản, khóa học trực tuyến Ngoại ngữ, Công nghệ thông tin, kỹ năng mềm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 56 tỷ đồng. Các tỉnh, thành đoàn đã vận động, hỗ trợ 22.998 thiết bị học tập trực tuyến và 88.935 sim Data 4G cho các em học sinh, tổng trị giá hơn 100 tỷ đồng.

<sup>49</sup> Trong năm, toàn Đoàn tổ chức được 3.254 hoạt động hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu khoa học thu hút gần 523 nghìn lượt thanh niên tham gia; 293.432 học sinh, sinh viên được trao học bổng (tăng hơn 80.000 người so với năm 2020) với trị giá hơn 496 tỷ đồng; 57.216 học sinh, sinh viên được vay vốn tín dụng với tổng dư nợ trên 1.035 tỷ đồng.

<sup>50</sup> Tuyên dương 198 “*Sinh viên 5 tốt*” và 24 “*Tập thể Sinh viên 5 tốt*” cấp Trung ương; trao Giải thưởng “*Sao tháng Giêng*” cho 102 cán bộ Đoàn, Hội có thành tích học tập và rèn luyện tiêu biểu, xuất sắc.



2021; tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Chương trình Tiếp sức mùa thi. Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức chương trình “*Chia sẻ cùng thầy cô*” tuyên dương 50 giáo viên có nhiều sáng kiến, đổi mới trong phương pháp giảng dạy...

### 3.2. *Đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp*

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã gây nhiều khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng tới công tác vận động nguồn lực xã hội đầu tư và hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Tuy nhiên, với sự thích ứng và sự chuẩn bị sớm trước một bước về giải pháp, nguồn lực, các cấp bộ Đoàn đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong tìm kiếm, tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp đáp ứng được nhu cầu của thanh niên địa phương, đơn vị. Các tỉnh, thành đoàn đẩy mạnh triển khai các hoạt động tư vấn hướng nghiệp trong học sinh các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, tổ chức các hoạt động tư vấn và giới thiệu việc làm cho các đối tượng thanh niên. Một số tỉnh, thành đoàn đã chủ động phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cho các đối tượng thanh niên<sup>51</sup>. Trong năm 2021, các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 2.741.788 lượt thanh thiếu niên (tăng 208.495 lượt so với năm 2020); giới thiệu việc làm cho 834.973 thanh niên (tăng 204.224 thanh niên so với năm 2020), trong đó 322.573 thanh niên có việc làm. Đoàn các cấp phối hợp tổ chức 2.048 lớp đào tạo nghề cho 102.600 thanh niên.

Các hoạt động đồng hành với thanh niên khởi nghiệp tiếp tục được quan tâm triển khai, như: cung cấp thông tin, hỗ trợ thanh niên chuyên hướng khởi nghiệp bằng hình thức trực tuyến, tìm kiếm các giải pháp thúc đẩy marketing, thương mại điện tử; tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ của thanh niên tiếp cận với các nguồn hỗ trợ doanh nghiệp để vượt qua thời kỳ dịch bệnh; kết nối các sản phẩm đổi mới sáng tạo của startup; tập huấn, phổ biến kiến thức về khởi nghiệp. Các cuộc thi về ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp trong thanh niên được nhiều tỉnh, thành đoàn tổ chức<sup>52</sup>. Trong năm 2021, các cấp bộ Đoàn đã tổ chức 352 cuộc thi “*Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp*” thu hút hơn 60.954 thanh niên tham gia. Trung ương Đoàn tổ chức trao tặng giải thưởng “*Người thợ trẻ giỏi*” toàn quốc lần thứ 12; giải thưởng Lương Định Của lần thứ XVI năm 2021; cuộc thi “*Dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên*”

<sup>51</sup> Tiêu biểu: Đồng Nai tổ chức các hoạt động tư vấn hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại 30 trường, thu hút hơn 3.500 lượt học sinh tham gia. TP. Hà Nội phát động Chiến dịch 90.000 việc làm năm 2021 dành cho thanh niên, sinh viên Việt Nam, hỗ trợ thanh niên cải thiện kỹ năng ứng tuyển, tìm kiếm công việc. Bắc Giang tổ chức Ngày hội Tư vấn nghề nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên năm 2021 với sự tham gia của gần 300 đoàn viên, thanh niên. Quảng Ninh tổ chức chương trình trực tuyến tư vấn mùa thi, định hướng nghề nghiệp năm 2021 tại 31 điểm cầu cho gần 4.000 học sinh, đoàn viên thanh niên.

<sup>52</sup> Tiêu biểu: Sơn La phát động cuộc thi “*Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ IV*” cấp tỉnh. Quảng Nam tổ chức “*Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2021*”. Gia Lai phát động cuộc thi “*Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp lần thứ V*” và ra mắt kênh giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên Gia Lai trên Trang thông tin điện tử tinhdoan.gialai.org.vn. TP Hải Phòng tổ chức Hành trình “*Sinh viên 5 tốt - Trải nghiệm lịch sử, văn hóa dân tộc - Ươm mầm khởi nghiệp*”. Đồng Tháp tổ chức chuỗi hành trình Điềm hẹn Doanh nhân “*Chắp cánh đàn sếu khởi nghiệp*”. Hòa Bình phát động cuộc thi “*Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên tỉnh Hòa Bình*” lần thứ III, năm 2021 và tập huấn hình thành ý tưởng khởi nghiệp trong thanh niên. Quảng Ngãi tổ chức diễn đàn thúc đẩy tư duy sáng tạo, khởi nghiệp cho học sinh chủ đề “*Hành trình tìm kiếm ý tưởng khởi nghiệp*”. Tuyên Quang tổ chức Diễn đàn “*Học sinh, sinh viên khởi nghiệp*” năm 2021 thu hút trên 700 đoàn viên, thanh niên tham gia. Bắc Giang tổ chức Cuộc thi “*Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo*” năm 2021...



*nông thôn 2021*"; diễn đàn "*Ứng dụng chuyển đổi số trong kết nối cung - cầu*"; Chương trình trực tuyến "*Chấp cánh ước mơ khởi nghiệp*";...

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục duy trì và phát triển các mô hình thanh niên làm kinh tế ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó chú trọng các mô hình kinh tế sản xuất xanh, sản xuất các sản phẩm thân thiện với môi trường; tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, bảo quản theo tiêu chuẩn vệ sinh, an toàn thực phẩm; triển khai hiệu quả chương trình "*Mỗi xã một sản phẩm*", hỗ trợ thông tin kênh tiêu thụ sản phẩm cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong năm 2021, các tỉnh, thành đoàn hỗ trợ 1.110 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên (giảm 208 dự án so với năm 2020); thành lập và duy trì 1.304 câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp với sự tham gia của 24.047 thanh niên.

Hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, tạo việc làm ổn định cho thanh niên địa phương tiếp tục được các cấp bộ Đoàn quan tâm triển khai<sup>53</sup>. Một số đơn vị đã có sự chủ động trong tiếp cận và phối hợp với các ngành, các doanh nghiệp triển khai các chương trình, đề án, cuộc thi hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Công tác hướng dẫn và hỗ trợ thanh niên tiếp cận các nguồn vốn vay khởi nghiệp, giải quyết việc làm được triển khai khá hiệu quả song song với việc rà soát hoạt động của các tổ tiết kiệm vay vốn, phối hợp với các Ngân hàng thương mại và Ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ thực hiện các dự án. Trong năm 2021, dư nợ ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội của Đoàn thanh niên ước đạt 34.800 tỷ đồng (tăng trên 3.200 tỷ đồng so với cuối năm 2020), đã cho hơn 906.600 hộ gia đình chính sách và thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, giải quyết việc làm. Nguồn vốn vay từ Quỹ quốc gia về việc làm qua Trung ương Đoàn với hơn 75 tỷ đồng đã cho giải ngân cho 923 dự án, giải quyết việc làm cho 2.369 thanh niên.

### **3.3. Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần**

Các hoạt động đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống được tổ chức bằng các hình thức phù hợp với bối cảnh dịch Covid-19, thu hút sự tham gia của đông đảo thanh thiếu nhi<sup>54</sup>. Đoàn, Hội các cấp tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu niên; tăng cường các hoạt động giáo dục giới tính vị thành niên, tư vấn sức khỏe sinh sản, tình yêu, hôn nhân, gia đình; triển khai rộng rãi "*Khung kỹ năng thực hành xã hội trong sinh viên*". Ứng dụng "*Thanh niên Việt Nam*" tiếp tục được đầu tư, nâng cấp, trở thành một trong những kênh thông tin bổ ích, thiết thực cho đoàn viên, thanh niên. Trong năm 2021, các cấp bộ Đoàn, Hội đã phối hợp tổ chức 10.287 hoạt động giáo dục kỹ năng thực hành xã hội, thu hút hơn 1,34 triệu lượt thanh thiếu niên tham gia (tăng 200 nghìn lượt so với năm 2020).

<sup>53</sup> Quảng Trị phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh cam kết trao nguồn vốn vay khởi nghiệp, lập nghiệp với số tiền 60 tỷ đồng và hỗ trợ 6,8 tỷ đồng nguồn vốn vay ưu đãi cho 92 mô hình thanh niên phát triển kinh tế. Bình Phước huy động nguồn vốn vay trị giá 05 tỷ đồng từ các doanh nghiệp để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Bình Thuận tổ chức 11 đợt hoạt động tư vấn, hướng dẫn kỹ năng và giới thiệu việc làm cho thanh niên thu hút 4323 đoàn viên, thanh niên tham gia; 07 đợt hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp, lập nghiệp; hỗ trợ vốn vay cho 150 thanh niên làm kinh tế, khởi nghiệp.

<sup>54</sup> Xây dựng các cuộc thi, sân chơi tương tác trực tuyến, khóa học online, trải nghiệm thực tế ảo, thiết kế các biểu đồ, sticker, infographic, motion graphic, video clip ngắn... hướng dẫn các kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi.



Các cấp bộ Đoàn tiếp tục duy trì, tổ chức một số hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sân chơi trực tuyến trên các nền tảng số nhằm tạo môi trường vui chơi, giải trí lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Chương trình “*Những bước chân vì cộng đồng*” gắn với cuộc vận động “*Mỗi thanh niên 10.000 bước chân mỗi ngày*” được quan tâm, triển khai. Trung ương Đoàn phối hợp tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “*Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại*” giai đoạn 2021 - 2030 và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021. Trung ương Hội LHTN Việt Nam tổ chức tuyên dương “*Gia đình trẻ Việt Nam tiêu biểu*” năm 2021. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức giải thể thao Sinh viên Việt Nam VUG lần thứ 8, năm học 2020 - 2021<sup>55</sup>; phối hợp tổ chức Cuộc thi “*Dance for Youth*”; Báo Tiền phong phối hợp tổ chức giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài lần thứ 62 năm 2021 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai<sup>56</sup>.

Các hoạt động chăm lo Tết cho học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn, thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được triển khai bằng nhiều hình thức ý nghĩa, thiết thực; hướng đến hỗ trợ kịp thời và “*trọn gói*” cho các đối tượng<sup>57</sup>. Các hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh niên được tổ chức hiệu quả như tổ chức thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ thanh niên công nhân mất việc; vận động các chủ nhà trọ giảm giá thuê phòng; quyên góp ủng hộ nhu yếu phẩm cần thiết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn; phát huy vai trò sáng tạo của thanh niên công nhân trong lao động, sản xuất<sup>58</sup>. Trong năm 2021, toàn Đoàn đã tổ chức chăm lo, hỗ trợ cho 659.664 lượt thanh niên với tổng giá trị nguồn lực gần 1.024 tỷ đồng (tăng gần 556 tỷ đồng so với năm 2020).

#### **4. Phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng**

Các cấp bộ Đoàn, Đội đã chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục đối với thiếu nhi thông qua các phong trào, cuộc vận động hoạt động của Đội, đặc biệt là phong trào “*Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy*”. Phong trào “*Kế hoạch nhỏ*” có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hình thức triển khai, đạt hiệu quả tích cực, thu hút đông đảo thiếu nhi tham gia, trong đó, các địa phương, đơn vị tập trung nguồn lực xây dựng Ngôi nhà khăn quàng đỏ để hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn. Các đợt sinh hoạt chính trị chào mừng

<sup>55</sup> Giải đấu đã được mở rộng để thu hút sinh viên từ hơn 80 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, chia thành 6 khu vực: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh.

<sup>56</sup> Giải đấu thu hút gần 5.000 vận động viên, đoàn viên, thanh niên cả nước tham gia.

<sup>57</sup> Các cấp bộ Đoàn đã vận động và tổ chức tặng hơn 450.000 suất quà cho thiếu nhi, học sinh, sinh viên, thanh niên công nhân, thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên khuyết tật, thanh niên dân tộc thiểu số, cán bộ Đoàn, Hội, Đội có hoàn cảnh khó khăn; cán bộ, chiến sỹ, thanh thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi bão, lũ và dịch Covid-19 với tổng trị giá hơn 180 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán. Trong đó, các hoạt động cấp Trung ương tổ chức đã tặng hơn 18.000 suất quà, tổng giá trị trên 19 tỷ đồng. Trung ương Đoàn phối hợp triển khai Chương trình “*Mang Tết về nhà*”, trao tặng 1.152 vé máy bay, 1.848 vé ô tô khứ hồi cho sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

<sup>58</sup> Tiêu biểu: TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Khánh Hòa, Đồng Nai, Bình Dương, Ninh Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn, Đồng Tháp...



Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn, 80 năm Ngày thành lập Đội... được tổ chức rộng khắp tại các liên đội<sup>59</sup>.

Công tác xây dựng và củng cố tổ chức Đội được quan tâm. Chương trình “*Rèn luyện đội viên*” được tập trung chỉ đạo triển khai. Hội đồng Đội các cấp tổ chức có hiệu quả Hội thi “*Nghi thức Đội*” trong các liên đội. Công tác bồi dưỡng, đào tạo, huấn luyện đội ngũ cán bộ phụ trách và chỉ huy đội được chú trọng theo phân cấp từ Trung ương đến địa phương, tập huấn, đào tạo theo nhiều đối tượng. Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đội và nghiệp vụ tham mưu, vận hành câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em năm 2021.

Công tác chăm lo cho trẻ em, chú trọng hướng đến đối tượng thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn, con các đối tượng thanh niên đặc thù được tổ chức đa dạng, thường xuyên, mở rộng về quy mô và nâng cao chất lượng với các hoạt động như trao học bổng “*Tiếp sức đến trường*”, “*Nhà khăn quàng đỏ*”; “*Nâng bước các em tới trường*”; tặng quà, dụng cụ học tập; tổ chức ngày hội, sân chơi, chương trình văn hóa văn nghệ phục vụ thiếu nhi... Nhiều tỉnh, thành đoàn quan tâm chỉ đạo triển khai tốt công tác giáo dục giới tính, phòng chống tệ nạn xã hội; tích cực tham gia các trò chơi trực tuyến có ý nghĩa giáo dục, lành mạnh, tránh xa các trò chơi độc hại, có yếu tố bạo lực, phản văn hóa trong thiếu nhi; hỗ trợ thiếu nhi học trực tuyến trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19.

Cuộc vận động “*Vì đàn em thân yêu*” tiếp tục được triển khai hiệu quả ở các cấp bộ Đội. Các cấp bộ Đoàn chủ động rà soát, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện về cơ chế, nguồn lực; tích cực vận động xã hội hóa để sửa chữa, xây dựng mới các điểm vui chơi cho trẻ em. Trong năm 2021, cả nước có 17.918 công trình “*Vì đàn em thân yêu*” (tăng 3.311 công trình so với cùng kỳ năm trước) với tổng trị giá 463 tỷ đồng, giúp đỡ được gần 1,1 triệu em thiếu nhi; xây dựng mới 3.205 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi tại xã, phường, thị trấn (giảm 21 điểm so với năm 2020). Tính từ đầu nhiệm kỳ đến hết năm 2021, các cấp bộ Đoàn, Hội đã xây dựng mới 10.641 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi, đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội XI đề ra.

Các cấp bộ Đoàn, Đội tiếp tục cụ thể các giải pháp triển khai Kế hoạch thực hiện Luật Trẻ em 2016. Duy trì và thực hiện tốt các mô hình, hoạt động như: “*Phiên họp Quốc hội trẻ em*”, “*Hội đồng trẻ em*”, Diễn đàn trẻ em, Câu lạc bộ Quyền trẻ em. Theo dõi, đôn đốc và kịp thời thông tin cho trẻ em việc giải quyết các ý kiến, nguyện vọng của trẻ em của các cơ quan, ban ngành. Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “*Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh*” được tổ chức đa dạng. Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình Giao lưu trực tuyến khai mạc hè - hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm 2021 với chủ đề “*Hè vui*

<sup>59</sup> Ngày hội “*Thiếu nhi vui, khoẻ*” và “*Tiến bước lên Đoàn*”; cuộc thi “*Nét chữ từ trái tim*”; cuộc thi video clip thiếu nhi các dân tộc hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ “*Em yêu Tổ quốc Việt Nam*”; cuộc thi Suy tập và tìm hiểu Tem bưu chính năm 2021 với chủ đề “*Tuổi trẻ Việt Nam qua con Tem Bưu chính*”; Hội thi kể chuyện lịch sử, truyền thống dân tộc với chủ đề “*Nhà sử học nhỏ tuổi*”; chương trình nghệ thuật “*Em là mầm non của Đảng*”...



khỏe, an toàn”; chương trình giao lưu trực tuyến chủ đề “*Phát huy quyền tham gia của trẻ em trong trường và các cơ sở giáo dục khác*”...

### 5. Công tác quốc tế thanh niên

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trong nước và trên thế giới, Trung ương Đoàn, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam không cử các đoàn đại biểu đi nước ngoài. Các hoạt động trao đổi, hợp tác quốc tế thanh niên được tổ chức linh hoạt theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo công tác phòng chống dịch<sup>60</sup>; tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các hoạt động hợp tác thanh niên ASEAN, ASEAN+. Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 30 tổ chức đối tác, bạn bè quốc tế đã gửi điện chúc mừng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Trung ương Đoàn tổ chức chương trình gặp gỡ những người bạn quốc tế của Đoàn, tri ân những cá nhân, tập thể, tổ chức trong và ngoài nước đã có nhiều đóng góp, hỗ trợ, đồng hành cùng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Các hoạt động trao đổi, hỗ trợ vật phẩm phòng, chống Covid-19 với các nước láng giềng được triển khai thực hiện, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thanh niên Việt Nam với các tổ chức thanh niên và thanh niên các nước trong khu vực. Trung ương Đoàn tích cực vận động nguồn lực từ các đối tác, bạn bè truyền thống ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chương trình “*Triệu túi an sinh*”<sup>61</sup>. Trung ương Đoàn, các tỉnh thành đoàn hỗ trợ các bạn Lào, Campuchia vật phẩm phòng, chống Covid-19<sup>62</sup>. Nhân dịp Tết cổ truyền Bumpimay và Chol Chnam Thmey, các tỉnh, thành đoàn, đặc biệt là các tỉnh giáp biên giới Lào, Campuchia tổ chức chúc tết, tặng quà cho lưu học sinh, sinh viên Lào, Campuchia sinh sống, học tập trên địa bàn<sup>63</sup>.

Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền đối ngoại, đặc biệt trong các cơ chế hợp tác đa phương và sự kiện Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trung ương

<sup>60</sup> Các chương trình giao lưu thanh niên, diễn đàn thanh niên Việt Nam - Lào - Campuchia, Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Liên bang Nga, Việt Nam - Cuba, Việt Nam - Hàn Quốc; điện đàm giữa Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn với Bí thư Trung ương Đoàn TNNDCM Lào, Chủ tịch Hội LHTN Campuchia; tiếp xúc giao Trường đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO), Trưởng Đại diện UNESCO, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Argentina tại Việt Nam...

<sup>61</sup> Đại sứ quán Israel tại Việt Nam ủng hộ 400 túi quà an sinh với trị giá 100 triệu đồng, Đoàn TNCS Trung Quốc ủng hộ 16.845 túi quà an sinh với trị giá hơn 4 tỷ đồng; Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam tặng 50.000 tờ rơi và 50.000 khẩu trang y tế với tổng giá trị 1,1 tỷ đồng; Hội LHTN Campuchia tặng vật phẩm phòng chống Covid-19 như khẩu trang, nước sát khuẩn, găng tay...

<sup>62</sup> Trung ương Đoàn trao tặng Trung ương Đoàn TNNDCM Lào 25.000 khẩu trang; trao tặng Trung ương Hội LHTN Campuchia 25.000 khẩu trang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tỉnh đoàn Bình Phước phối hợp trao tặng 25.000 khẩu trang y tế, 100 bộ đồ bảo hộ và các nhu yếu phẩm khác cho lực lượng Công an, Hiến binh và Quân sự tỉnh Kratie, Campuchia với tổng trị giá gần 100 triệu đồng. Tỉnh đoàn An Giang tổ chức đoàn công tác tặng vật tư y tế phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và nhu yếu phẩm hỗ trợ huyện Preychulsa, tỉnh Takeo, Campuchia. Tỉnh đoàn Long An hỗ trợ Liên đoàn Thanh niên Campuchia 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng 30.000 khẩu trang y tế, 2.500 lít dung dịch sát khuẩn và 4 bình phun thuốc sát khuẩn. Tỉnh đoàn Tây Ninh hỗ trợ tỉnh Svay Rieng, tỉnh Prey Veng và Tbong Khmum trong công tác chống dịch Covid-19...

<sup>63</sup> Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2021. Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức “*Giao lưu hữu nghị thanh niên, sinh viên Việt - Lào*” năm 2021. Tỉnh đoàn Hà Tĩnh tổ chức trao quà cho 150 lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường ĐH, Cao đẳng trên địa bàn. Tỉnh đoàn Phú Yên tổ chức chương trình giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào vui Tết cổ truyền Bumpimay. Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức hoạt động mừng Tết cổ truyền Bumpimay và Chôl Chnăm Thmây cho 71 Lưu học sinh Lào, Campuchia đang học tập tại Đồng Tháp...



Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về công tác quốc tế thanh niên và ASEAN cho đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn quốc<sup>64</sup>. Trong năm 2021, các cấp bộ Đoàn, Hội tổ chức 1.388 hoạt động tuyên truyền, tập huấn về hội nhập quốc tế cho 430.872 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên (giảm hơn 422 nghìn lượt so với năm 2020).

Các cấp bộ Đoàn tích cực tuyên truyền, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao năng lực ngoại ngữ cho thanh niên, giúp thanh niên có thêm bản lĩnh, tự tin hội nhập thông qua việc đẩy mạnh các hoạt động trên không gian mạng để phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19: duy trì các câu lạc bộ ngoại ngữ; tổ chức các sân chơi trực tuyến, giao lưu, tìm hiểu văn hóa nước ngoài; các buổi nghe thời sự chuyên đề, tuyên truyền về hội nhập quốc tế; các cuộc thi, hội thi Olympic tiếng Anh... Tiếp tục triển khai Đề án nâng cao năng lực tiếng Anh cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022 với các nội dung cụ thể: Hội thi Olympic tiếng Anh học sinh, sinh viên toàn quốc lần thứ IV<sup>65</sup>; tổ chức Cuộc Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ lần thứ III - năm 2021<sup>66</sup>; Cuộc thi giọng hát hay tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn, Hội toàn quốc năm 2021; tổ chức Chương trình bồi dưỡng tình nguyện viên dạy tiếng Anh năm 2021; ban hành Cẩm nang audio Từ vựng tiếng Anh dành cho cán bộ Đoàn; Cẩm nang tiếng Anh thông dụng cho thanh niên lao động... Theo báo cáo của các tỉnh, thành đoàn, trong năm, các cấp bộ Đoàn, Hội đã tổ chức 2.601 hoạt động hỗ trợ nâng cao khả năng ngoại ngữ (tăng 326 hoạt động so với năm 2020), thu hút gần 1,1 triệu lượt thanh niên tham gia (tăng gần 500 nghìn lượt so với năm 2020).

Công tác thanh niên ngoài nước được triển khai với nhiều nỗ lực trong kết nối, định hướng, hỗ trợ tổ chức hoạt động, hướng dẫn về nghiệp vụ công tác đối với các tổ chức thành viên và thanh niên, sinh viên Việt Nam ở nước ngoài<sup>67</sup>. Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức chương trình giao ban trực tuyến với Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài với 30 điểm cầu trong và ngoài nước nhằm nắm bắt tình hình hoạt động, công tác, đề xuất của các Hội ngoài nước.

## 6. Công tác xây dựng Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên

**6.1. Công tác cán bộ Đoàn:** Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tham mưu kiện toàn nhân sự chủ chốt Đoàn cấp tỉnh cơ bản kịp thời, đảm bảo quy trình. Các

<sup>64</sup> Trung ương Đoàn đã ban hành điểm tin hàng tháng và bản tin chuyên đề hàng quý cung cấp thông tin về các tổ chức thanh niên và tình hình thanh niên trên thế giới; các mô hình hay, cách làm sáng tạo của các tổ chức thanh niên trên thế giới; thông tin cập nhật về kết quả phòng chống dịch Covid-19 của Việt Nam để giúp cho người nước ngoài và thanh niên ngoài nước hiểu, nắm bắt những thông tin chính thống, những kết quả tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Việt Nam.

<sup>65</sup> Hội thi đã có 474.499 thí sinh của 67/67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc tham gia thi, với 1.267.823 lượt dự thi, 51.812.941 câu hỏi được trả lời.

<sup>66</sup> Cuộc thi đã thu hút 31.409 thí sinh tham gia với 176.585 lượt tham gia thi. Điểm mới của cuộc thi năm nay là tổ chức 100% trực tuyến trên các nền tảng website, chatbot tại địa chỉ <https://olympicenglish.vn/canbotre> và ứng dụng "Thanh niên Việt Nam".

<sup>67</sup> Ban Cán sự Đoàn tại Lào tổ chức kỷ niệm 90 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các hoạt động văn nghệ, giao lưu thể thao, triển lãm. Ban Cán sự Đoàn tại LB Nga tổ chức Cuộc thi trực tuyến "Marathon tới ngày thành lập Đoàn" về truyền thống và lịch sử của Đoàn. Hội Sinh viên Việt Nam tại Vương quốc Anh và Bắc Ireland tổ chức chương trình Hội trại Thủ lĩnh sinh viên Việt Nam ở nước ngoài - Leader Camp 2021 tại trường Đại học Kinh tế quốc dân. Hội SVVN tại Hà Lan tổ chức cuộc thi sáng kiến "Imo City". Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp tổ chức talkshow trực tuyến về đầu tư chứng khoán và tư duy phản biện. Hội SVVN tại Anh, Pháp, Bỉ, Áo, Hungary, Italia và Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại CH Séc tổ chức tọa đàm và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.



cấp bộ Đoàn tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Đoàn nhằm chuẩn bị một bước cho nhân sự của nhiệm kỳ tới, trong đó tập trung tham mưu cấp ủy các cấp đối với các nhân sự đã quá tuổi theo Quy chế cán bộ Đoàn. Đoàn cấp tỉnh thực hiện Kế hoạch đánh giá việc thực hiện Kết luận 07-KL/TWĐTN-BTC về một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác cán bộ Đoàn giai đoạn 2019-2022. Công tác bồi dưỡng, tập huấn cán bộ được tăng cường. Trung ương Đoàn tổ chức các lớp bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho cán bộ Đoàn trong năm 2021<sup>68</sup>; tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn; tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giai đoạn 2015-2020. Nhiều cán bộ Đoàn chủ chốt, cán bộ trẻ được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026<sup>69</sup>. Đội ngũ bí thư chi đoàn được quan tâm kiện toàn, củng cố, đào tạo, tập huấn; nhiều địa phương, đơn vị tiếp tục quan tâm chăm lo chế độ, chính sách cho bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư. Chủ trương “1+2” được các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc triển khai phù hợp với tình hình mới. Trung ương Đoàn tổ chức xét chọn và tuyên dương 98 cán bộ Đoàn tiêu biểu toàn quốc nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2021.

**6.2. Công tác đoàn viên:** Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên giai đoạn 2018 - 2022, thu hút đông đảo đoàn viên tham gia<sup>70</sup>; triển khai học tập 04 bài học lý luận chính trị dành cho đoàn viên thông qua hình thức trực tuyến. Đoàn các cấp tổ chức đồng loạt “Ngày đoàn viên” vào ngày 21/3/2021, tập trung tại các khu dân cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, những nơi có đoàn viên nhưng không có tổ chức Đoàn với nhiều hoạt động cụ thể. Các cấp bộ Đoàn quan tâm phát triển đoàn viên mới thông qua việc triển khai “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”. Công tác kết nạp đoàn viên mới được các đơn vị quan tâm theo hướng chú trọng chất lượng đoàn viên mới kết nạp, đảm bảo quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên, nâng cao ý thức chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người đoàn viên<sup>71</sup>. Trung ương Đoàn xây dựng phần mềm quản lý đoàn viên tích hợp trên ứng dụng Thanh niên Việt Nam, đã triển khai đến 67 tỉnh, thành đoàn và đoàn trực thuộc việc cập nhật cây dữ liệu tổ chức cơ sở Đoàn. Trong năm 2021, cả nước kết nạp 1.029.396 đoàn viên mới, tăng 19.377 đoàn viên mới kết nạp so với năm 2020. Các đơn vị quan

<sup>68</sup> Lớp bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Đoàn - Hội, cán bộ trẻ các cấp ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn trong các trường Trung học phổ thông, Đại học, Cao đẳng; bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Văn phòng; bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp năm 2021...

<sup>69</sup> Theo báo cáo, tổng số cán bộ đoàn, cán bộ trẻ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội là 190 người, trong đó trùng cử 48 người (đạt tỷ lệ 25,26%). Tổng số cán bộ đoàn, cán bộ trẻ giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh là 1.672 người, trong đó trùng cử 510 người (đạt tỷ lệ 30,5%). Tổng số cán bộ đoàn, cán bộ trẻ giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện là 12.551 người, trong đó trùng cử 5.010 người (đạt tỷ lệ 39,92%). Tổng số cán bộ đoàn, cán bộ trẻ giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là 142.280 người, trong đó trùng cử 88.190 người (đạt tỷ lệ 61,98%).

<sup>70</sup> Các cấp bộ Đoàn tổ chức được 16.420 hoạt động triển khai Chương trình Rèn luyện đoàn viên trong Tháng thanh niên 2021.

<sup>71</sup> Trung ương Đoàn ban hành Video clip, tài liệu mẫu về Lễ kết nạp đoàn viên mới để các cấp bộ Đoàn chỉ đạo, triển khai thực hiện; ban hành Nghị quyết kết nạp đoàn viên mới “Lớp đoàn viên 90 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.



tâm chấn chỉnh nghiêm túc công tác đoàn vụ; một số đơn vị chủ động xây dựng phần mềm, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đoàn viên.

**6.3. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đoàn:** Các cấp bộ Đoàn thực hiện rà soát, củng cố, nắm tình hình tổ chức và hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư, đặc biệt là việc đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi đoàn theo hướng ngày càng thiết thực, hấp dẫn gắn với nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường tính sáng tạo, vai trò chủ động, chủ thể của người đoàn viên trong sinh hoạt chi đoàn. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “*Xây dựng Chi đoàn mạnh*”; xây dựng “*Đoàn cơ sở 3 chủ động*”. Đoàn cấp tỉnh thực hiện Kế hoạch đánh giá việc thực hiện Kết luận 08-KL/TWĐTN-BTC về các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở đoàn trên địa bàn dân cư giai đoạn 2019-2022. Nhiều tỉnh, thành đoàn quan tâm phát triển tổ chức Đoàn, Hội trên địa bàn dân cư, tiếp cận thanh niên trong các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Nhiều địa phương, đơn vị tổ chức hội thi Bí thư chi đoàn giỏi ở cấp huyện, cấp tỉnh, liên hoan “*Chi đoàn mạnh*” và tuyên dương bí thư chi đoàn giỏi. Trung ương Đoàn xét chọn và tuyên dương 90 Chi đoàn mạnh tiêu biểu toàn quốc, gặp mặt 638 Bí thư Chi đoàn tiêu biểu toàn quốc năm 2021.

Nhằm chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII vào năm 2022, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027<sup>72</sup>; Ban Chấp hành Trung ương Đoàn ban hành Kế hoạch đại hội đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Đề án tổ chức Đại hội; Ban Bí thư Trung ương Đoàn ban hành Hướng dẫn tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027; Kế hoạch tổ chức Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp<sup>73</sup>; thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban Đại hội, phân công nhiệm vụ thành viên tiểu ban, xác lập tiến độ thực hiện các nội dung đề ra; tổ chức bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác tổ chức Đại hội Đoàn các cấp.

**6.4. Công tác kiểm tra, giám sát:** ngay từ đầu năm, Trung ương Đoàn đã ban hành kế hoạch giám sát và phản biện xã hội; kế hoạch kiểm tra chuyên đề, đi cơ sở năm 2021. Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn thành lập 04 đoàn kiểm tra chuyên đề về việc triển khai thực hiện Đề án “*Hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi sự doanh nghiệp giai đoạn 2017-2021*”, việc thực hiện phân bổ chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng và đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú năm 2021<sup>74</sup>. Ban Bí thư Trung ương Đoàn thành lập các đoàn kiểm tra chuyên đề, tổ chức Hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi định kỳ 6 tháng, tổng kết năm 2021 tại 11 cụm hoạt động bằng các hình thức phù hợp. Các cấp bộ đoàn phối hợp

<sup>72</sup> 66/67 tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đã ban hành văn bản chỉ đạo Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

<sup>73</sup> Thời gian tổ chức Đại hội Điểm: cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 15/02/2022, cấp huyện hoàn thành trước ngày 15/4/2022, cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15/8/2022.

<sup>74</sup> Tại 09 đơn vị: Bắc Giang, Ban Thanh niên Quân đội, Lào Cai, Hải Phòng, Bình Phước, Long An, Kiên Giang, Hà Giang, Thanh Hóa.



thực hiện giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026<sup>75</sup>. Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Trung ương Đoàn tổ chức giám sát thông qua văn bản tại 07 tỉnh, thành ủy<sup>76</sup> về nội dung việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Công tác kiện toàn nhân sự Ủy ban Kiểm tra các cấp, tập huấn cho Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra của Đoàn về nghiệp vụ kiểm tra, giám sát được quan tâm thực hiện. Trong năm 2021, Đoàn cấp tỉnh đã tổ chức 1.889 lượt kiểm tra, 2.136 lượt giám sát tại các đơn vị đoàn cấp huyện, cấp cơ sở.

### **6.5. Công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên**

Việc mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên trên các lĩnh vực, đối tượng được tổ chức tốt theo hướng vừa phát huy hiệu quả các tổ chức thành viên tập thể của Hội LHTN Việt Nam, vừa phát huy vai trò nòng cốt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Hội LHTN Việt Nam triển khai chủ đề công tác năm 2021 “*Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp*”, tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam. Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam. Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam chỉ đạo tổ chức đồng loạt Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2021 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức bình chọn, trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2021; Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2021; tổ chức thành công các chương trình ATM gạo, ATM Oxy, ATM túi thuốc điều trị F0, ATM F0 tham gia chống dịch, ATM xe cứu thương... được xã hội ghi nhận, đánh giá cao.

Đoàn, Hội các cấp đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, trọng tâm là thanh niên tin đồ tôn giáo, thanh niên chậm tiến, thanh niên doanh nghiệp ngoài nhà nước thông qua các hoạt động hỗ trợ, chăm lo, đồng hành; duy trì các câu lạc bộ sở thích, ngành nghề; tăng cường đoàn kết, tập hợp các CLB, đội, nhóm thanh niên tình nguyện tham gia các hoạt động tình nguyện, an sinh xã hội do Đoàn, Hội phát động. Ngày hội Thanh niên năm 2021 cấp Trung ương được khởi động tại tỉnh Hà Giang và đồng loạt hưởng ứng tại TP. Hồ Chí Minh, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk thu hút sự tham gia của hàng chục nghìn thanh niên<sup>77</sup>. Việc sử dụng các trang mạng xã hội để đoàn kết, tập hợp, định hướng thanh niên gắn với đặc trưng ngành nghề, sở thích, nhu cầu chính đáng được tăng cường. Bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã tạo môi trường để phát huy công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên. Chủ trương 1+1 tiếp tục được Đoàn, Hội các cấp triển khai có hiệu quả. Trong năm 2021, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 66,2% (tăng 0,78% so với thời điểm cuối năm 2020).

<sup>75</sup> Trung ương Đoàn cử cán bộ tham gia 02 đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Lai Châu, Điện Biên, Sơn La; tham gia đoàn giám sát công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV của Hội đồng bầu cử Quốc gia tại Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Thành phố Hồ Chí Minh.

<sup>76</sup> Gồm: Hà Nội, Quảng Ninh, Bình Thuận, Quảng Ngãi, Bắc Kạn, Lâm Đồng, An Giang.

<sup>77</sup> Ngày hội cho các đối tượng thanh niên tại thành phố Hồ Chí Minh; Ngày hội thanh niên dân tộc tại Hà Giang, Đắk Lắk; Ngày hội thanh niên tôn giáo tại Nghệ An; Ngày hội thanh niên công nhân tại Bình Định.



## 7. Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị

Các cấp bộ Đoàn tích cực tham mưu triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Trung ương Đoàn ban hành và chỉ đạo triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng trong toàn Đoàn; ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị quán triệt việc thực hiện Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Các cấp bộ Đoàn chủ động tham mưu cấp ủy đảng, chính quyền tổ chức làm việc, đối thoại với thanh niên<sup>78</sup>; tham mưu tổ chức các diễn đàn “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”; giới thiệu cán bộ Đoàn chủ chốt, cán bộ trẻ tham gia ứng cử và tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” tiếp tục được triển khai thực hiện trong toàn Đoàn theo hướng chú trọng phát hiện, lựa chọn đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng tạo nguồn và nâng cao chất lượng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Trung ương Đoàn ban hành Chỉ thị về tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp với 03 nhóm giải pháp cụ thể; tổ chức Hội nghị thực trạng và giải pháp phát triển đảng viên là đoàn viên thanh niên trong tình hình mới. Các cấp bộ Đoàn tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tham mưu lãnh đạo cấp ủy, chính quyền làm việc với tổ chức Đoàn, qua đó tạo sự quan tâm, chăm lo của cấp ủy đảng, chính quyền đối với thanh niên và công tác thanh niên<sup>79</sup>. Trong năm 2021, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 239.970 đoàn viên ưu tú cho Đảng, tăng 1.318 đoàn viên ưu tú so với năm 2020, trong đó 113.233 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú, giảm 20.410 đảng viên so với năm 2020.

Các cấp bộ Đoàn tiếp tục phối hợp hiệu quả với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (Khóa XI); tham gia phản biện xã hội về các dự thảo văn bản pháp luật, chính sách về thanh niên và giám sát thực hiện chính sách pháp luật đối với cán bộ đoàn, thanh thiếu nhi<sup>80</sup>; tích cực nghiên cứu, phối hợp đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên. Đoàn đã sơ kết,

<sup>78</sup> Trong Tháng Thanh niên, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 4.111 buổi đối thoại giữa cấp ủy đảng, chính quyền với 547.637 đoàn viên, thanh niên.

<sup>79</sup> Một số mô hình tiêu biểu trong phát triển đảng viên mới như: “Đảng viên tuổi 18” (Quảng Trị); “Đảng viên dù dạt quân chúng” (Ban Thanh niên Quân đội); mô hình “5 quán” trong thanh niên công an (Quảng Nam); mô hình Sổ nhật ký làm theo lời Bác (Sóc Trăng); Tô tu dưỡng phát triển Đảng (Vĩnh Phúc, Nghệ An, Lai Châu, Quảng Ninh); mô hình rèn luyện, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đoàn viên ưu tú tại cơ sở, khơi nguồn phát triển Đảng (Hậu Giang); nhóm Khát vọng trẻ (Bình Dương); Câu lạc bộ Lá Trung quân (TP. Hồ Chí Minh); Câu lạc bộ (tổ) trung kiên (Đồng Nai); Câu lạc bộ cảm tình Đảng - đồng hành cùng đoàn viên ưu tú phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Đà Nẵng, Trà Vinh)...

<sup>80</sup> Trung ương Đoàn tích cực phối hợp với Bộ Nội vụ, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam và các bộ, ngành trong quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện văn bản triển khai Luật Thanh niên; tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với Dự thảo chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Quyết định về việc kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam.



tổng kết và ký nhiều chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, xã hội trong giáo dục, bồi dưỡng, chăm lo và phát huy thanh niên<sup>81</sup>.

### **8. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu công tác năm**

(1)- 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt và 80% thanh niên được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chủ trương của Đảng.

*Kết quả:* 100% cán bộ Đoàn (hoàn thành chỉ tiêu đề ra) 99% đoàn viên (không hoàn thành, đạt 99% chỉ tiêu đề ra) được học tập, quán triệt<sup>82</sup> và 83% thanh niên (hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra) được tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chủ trương của Đảng.

(2)- Vận động đoàn viên, thanh niên đề xuất 1.200.000 ý tưởng, sáng kiến.

*Kết quả:* Đoàn viên, thanh niên đề xuất 1.258.002 ý tưởng, sáng kiến (hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra); tăng 233.024 ý tưởng, sáng kiến so với năm 2020. Qua 4 năm triển khai, đoàn viên, thanh niên cả nước đã đề xuất được 4.343.281 ý tưởng, sáng kiến, đạt 86,86% chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội XI đề ra.

(3)- Hỗ trợ vay vốn ít nhất 2.500 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế.

*Kết quả:* Hỗ trợ vay vốn 3.200 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế (hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra); tăng 687 tỷ đồng so với cuối năm 2020. Qua 4 năm triển khai, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ vay vốn 11.050 tỷ đồng cho thanh niên làm kinh tế, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội XI đề ra.

(4)- Hỗ trợ 1.300 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên.

*Kết quả:* Hỗ trợ 1.110 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên (không hoàn thành, đạt 85,38 % chỉ tiêu đề ra); giảm 208 dự án so với năm 2020. Qua 4 năm triển khai, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ 4.645 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội XI đề ra.

(5)- Tư vấn hướng nghiệp cho 2.500.000 lượt thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 650.000 thanh niên.

*Kết quả:* Tư vấn hướng nghiệp cho 2.741.788 lượt thanh thiếu niên (hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra), tăng 208.495 lượt so với năm 2020; giới thiệu việc làm cho 834.973 thanh niên (hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra), tăng 204.224 thanh niên so với năm 2020. Qua 4 năm triển khai, các cấp bộ Đoàn đã tư vấn hướng nghiệp cho 11.388.653 lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 2.804.110 thanh niên, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội XI đề ra.

(6)- Hỗ trợ, giúp đỡ 1.000.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

*Kết quả:* Hỗ trợ, giúp đỡ 1.018.611 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn (hoàn thành vượt chỉ tiêu đề ra); giảm 99.674 thiếu nhi so với năm 2020. Qua 4 năm

<sup>81</sup> Trung ương Đoàn ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn mới với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Tổng Cục chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban Dân tộc, Công thông tin điện tử Chính phủ, UNESCO Việt Nam, Bộ Ngoại giao...

<sup>82</sup> Có 9 đơn vị chưa hoàn thành chỉ tiêu: Sơn La đạt 98%; Hòa Bình đạt 96,62%; Hà Nội đạt 98%; Vĩnh Phúc đạt 88%; Thái Bình đạt 99,08%; Phú Yên đạt 86%; Bình Thuận đạt 98%; Trà Vinh đạt 97%; Tiền Giang đạt 93%.



triển khai, các cấp bộ Đoàn đã hỗ trợ, giúp đỡ 3.828.196 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, vượt chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội XI đề ra.

(7)- Kết nạp 1.200.000 đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tăng ít nhất 2%.

*Kết quả:* Kết nạp 1.029.396 đoàn viên mới (không hoàn thành, đạt 85,78% chỉ tiêu đề ra), tăng 19.377 đoàn viên mới kết nạp so với năm 2020; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 66,2% (không hoàn thành, tăng 0,78% so với thời điểm cuối năm 2020). Qua 4 năm triển khai, các cấp bộ Đoàn đã kết nạp 4.019.751 đoàn viên mới, đạt 80,39% chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội XI đề ra; tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên đạt 66,2%, chưa đạt chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội XI đề ra.

(8)- Giới thiệu 250.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phần đầu ít nhất 200.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

*Kết quả:* Giới thiệu 239.970 đoàn viên ưu tú cho Đảng (không hoàn thành, đạt 95,98% chỉ tiêu đề ra), tăng 1.318 đoàn viên ưu tú so với năm 2020, trong đó 113.233 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú (không hoàn thành, đạt 56,61% chỉ tiêu đề ra); giảm 20.410 đảng viên so với năm 2020. Qua 4 năm triển khai, các cấp bộ Đoàn đã giới thiệu 932.843 đoàn viên ưu tú cho Đảng, đạt 93,28% chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội XI đề ra; trong đó 497.832 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú, đạt 71,11% chỉ tiêu nhiệm kỳ Đại hội XI đề ra.

## II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

### 1. Mặt được

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát với diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn đã chủ động thích ứng, điều chỉnh chương trình, kế hoạch công tác, lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với diễn biến của tình hình dịch bệnh, với yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh. Sự xuất hiện xã hội của các cấp bộ Đoàn, Hội, của thanh niên rất rõ nét, cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm; tinh thần tiên phong, tương trợ, thích ứng được thể hiện rất đậm nét, có tính chủ động cao, thể hiện sự nhạy bén, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, đặc biệt là cấp cơ sở.

Chủ đề công tác năm "*Thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp*" được triển khai có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên trong bối cảnh kinh tế cả nước gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Các tỉnh, thành đoàn đã có nhiều cố gắng, sáng tạo trong tìm kiếm, tổ chức các giải pháp đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. 05 trọng tâm công tác năm đã được cụ thể hóa và từng bước triển khai thực hiện có hiệu quả.

Công tác giáo dục truyền thống được triển khai tốt, hiệu quả, có tính lan tỏa, tác động sâu rộng trong xã hội. Chuỗi hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, 65 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam được các cấp bộ Đoàn đầu tư triển khai với khí thế sôi nổi, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, ý nghĩa của tuổi trẻ cả nước. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều nét mới. Các cấp bộ Đoàn thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm, có nhiều cách làm mới, sáng tạo trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết



Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; trong tuyên truyền, tham gia phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các phong trào thanh niên tiếp tục có bước phát triển, đổi mới, tập trung vào những vấn đề thanh niên quan tâm. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ tích cực triển khai các hoạt động tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện mới; triển khai nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, hướng về biển đảo của Tổ quốc... thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, huy động được nguồn lực lớn trong xã hội. Qua phong trào, vai trò, trách nhiệm, tính xung kích, chủ động, sáng tạo và hiệu quả trong hoạt động của Đoàn được thể hiện rõ hơn. Hình ảnh về lớp thanh niên Việt Nam thời kỳ mới xung kích, tình nguyện, sáng tạo, luôn sẵn sàng, đi tuyến đầu trong thực hiện các nhiệm vụ của đất nước, tình nguyện vì cộng đồng được khắc họa đậm nét.

Công tác phát triển đoàn viên mới được duy trì; chất lượng đoàn viên, chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn có chuyển biến. Việc rà soát quy hoạch, luân chuyển cán bộ Đoàn, chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới được các cấp bộ Đoàn quan tâm. Công tác chuẩn bị Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII được triển khai theo tiến độ đề ra. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức của thanh niên do Đoàn làm nòng cốt đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tính xung kích của Đoàn, của thanh niên trong tham gia xây dựng Đảng.

## 2. Hạn chế

- Có 4/8 chỉ tiêu chưa hoàn thành: 100% đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chủ trương của Đảng; Hỗ trợ 1.300 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; Kết nạp 1.200.000 đoàn viên, tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên tăng ít nhất 2%; Giới thiệu 250.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phần đầu ít nhất 200.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú.

- Việc triển khai cho đoàn viên học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chủ trương của Đảng tại một số địa phương hiệu quả chưa cao.

- Việc tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, huấn luyện kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi chưa được triển khai rộng khắp, mới chỉ tập trung tại các thành phố lớn, địa phương có kinh tế - xã hội phát triển. Công tác phối hợp với nhà trường, gia đình để tổ chức các hoạt động hỗ trợ học sinh tự rèn luyện trong thời gian học trực tuyến tại nhà, thời gian được nghỉ học, nghỉ hè chưa nhịp nhàng. Tình trạng trẻ em bị xâm hại, bạo hành, tại nạn, thương tích, đuối nước còn xảy ra nhiều.

- Một số đơn vị còn thiếu chủ động trong việc triển khai, cụ thể hóa các phong trào hành động cách mạng để tạo môi trường cho đoàn viên phấn đấu, rèn luyện; quá trình theo dõi, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú sau khi giới thiệu cho Đảng còn chưa thường xuyên, liên tục.



- Công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền ở một số nơi hiệu quả chưa cao, chưa kiên trì; hiệu quả triển khai một số chương trình phối hợp của Đoàn với một số ngành chưa cao. Việc cụ thể hóa một số chủ trương của Đoàn cấp trên ở cấp dưới còn chậm, khả năng cụ thể hóa ở một số nơi còn yếu. Một số đơn vị chậm thích ứng với tình hình mới. Chế độ thông tin báo cáo tuy kịp thời nhưng chất lượng chưa cao, số liệu báo cáo chưa đảm bảo độ tin cậy.

*\* Nguyên nhân của hạn chế:*

- Dịch bệnh Covid-19 bùng phát gây khó khăn trong sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, ảnh hưởng tới công tác vận động nguồn lực xã hội đầu tư và hỗ trợ cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhu cầu việc làm giảm xuống; hoạt động chống phá, lôi kéo, kích động thanh niên của thế lực thù địch ngày càng quyết liệt.

- Công tác phối hợp triển khai, rà soát chương trình công tác, đôn đốc, kiểm tra kết quả công việc chưa thực hiện thường xuyên. Một số thời điểm, các cấp bộ Đoàn phải tập trung toàn lực cho công tác phòng chống dịch, không có điều kiện thực hiện các hoạt động trên tất cả các mặt công tác.

- Tại nhiều địa phương, việc thiếu hụt cán bộ Đoàn kéo dài, không được giải quyết đã gây ra không ít những khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và ảnh hưởng đến chất lượng phong trào. Công tác bồi dưỡng chuyên sâu, cập nhật kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, đào tạo thực tiễn cho cán bộ chưa quan tâm đúng mức; chưa kiên trì trong tham mưu cơ chế, chính sách cho cán bộ; các thiết chế vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi bị giảm số lượng.

Chỉ tiêu 100% đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Nghị quyết, chủ trương của Đảng chưa đạt. Nguyên nhân do một số cấp bộ đoàn, cơ sở đoàn chưa nhận thức đầy đủ, chưa chủ động, quyết liệt trong triển khai; ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài dẫn tới việc tổ chức học tập gặp khó khăn, gián đoạn; kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc học tập chưa tốt.

- Chỉ tiêu hỗ trợ 1.300 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên chưa đạt, đây là chỉ tiêu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã quyết định nâng mức thực hiện (bình quân hàng năm hỗ trợ 200 dự án). Nguyên nhân là do một số tổ chức Đoàn chưa nắm vững, hiểu sâu có biện pháp đúng, trúng để thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nguồn lực tập trung chủ yếu cho công tác an sinh xã hội, do đó công tác vận động nguồn lực của các cấp bộ Đoàn để hỗ trợ dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên phần nào bị ảnh hưởng.

- Chỉ tiêu kết nạp 1.200.000 đoàn viên chưa đạt, đây là chỉ tiêu Ban Chấp hành Trung ương Đoàn đã quyết định nâng mức thực hiện (bình quân hàng năm kết nạp 01 triệu đoàn viên mới). Nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, học sinh chủ yếu học trực tuyến đã ảnh hưởng đến quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên mới theo quy định.

- Chỉ tiêu giới thiệu 250.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó phần đầu ít nhất 200.000 đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú chưa đạt, nguyên nhân là do một số cấp bộ đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc



về tầm quan trọng của công tác giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp; chưa chú trọng tạo nguồn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng ở một số đối tượng, khu vực đặc thù; công tác tham mưu cho cấp ủy trong quá trình theo dõi, hướng dẫn đoàn viên ưu tú phấn đấu vào Đảng, đeo bám thực hiện quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên mới có lúc, có nơi còn chưa sâu sát, kiên trì; trách nhiệm của người đứng đầu các cấp bộ đoàn ở một số nơi chưa thực sự được đề cao. Quy trình phát triển đảng viên mới có nhiều nội dung phải tổ chức Hội nghị trực tiếp, tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 nên không thực hiện được.

Có thể khẳng định, mặc dù còn tồn tại một số hạn chế nhưng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 đã đạt được nhiều kết quả tích cực; là tiền đề quan trọng để các cấp bộ đoàn tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong năm cuối nhiệm kỳ.

**TM. BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐOÀN  
BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC**

**Nơi nhận:**

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên BCT, Thường trực Ban Bí thư TW Đảng;
- Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư TW Đảng, Trưởng Ban Dân vận TW;
- Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư TW Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam;
- Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương;
- Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chánh Văn phòng thường trực Văn phòng TW Đảng;
- Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên BCH TW Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương;
- Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW;
- Các ban: Dân vận, Tổ chức, Tuyên giáo, Đối ngoại, Kinh tế, Nội chính, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng TW Đảng;
- Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, VP Chủ tịch nước, Bộ Nội vụ;
- Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam;
- Cục Công tác Đảng và công tác CT, Bộ Công an;
- Ban Dân vận các tỉnh, thành ủy, Đảng ủy khối các CQTW; Đảng ủy khối DNTW;
- Các đồng chí Ủy viên BCH TW Đoàn;
- Các ban, đơn vị TW Đoàn;
- Các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc;
- Lưu VP.



Đề báo cáo

**Bùi Quang Huy**